

## โครงสร้างของยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

### ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

**๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ** มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เร่งรัดเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและในพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบจัดการภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม สนับสนุนความร่วมมือทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

**๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง** ส่งเสริมความรู้ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

### ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

#### ๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

##### ๒.๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy)

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของ SME สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SME ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลักในภูมิภาค เมืองรอง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ สร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้างศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างการจ้างงานในระยะยาว สร้างตำแหน่งงานเพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่ ส่งเสริมการจ้างงานที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต รวมทั้งยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่

**๒.๑.๒ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)** ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการสุขภาพที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้น การขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด การปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

ที่ได้รับผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงกับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งในกลุ่มภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยง การปรับรูปแบบ สร้างมูลค่าเพิ่ม และความหลากหลายให้การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### ๒.๑.๓ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

(Enabling Factors) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา ใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค สนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ

#### ๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาการเกษตร ได้แก่

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง

พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ส่งเสริม SME ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผลักดันการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย ในภูมิภาค ด้านพลังงาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สนับสนุนการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) สนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เพื่อเพิ่มการแข่งขัน ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทำงานแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ

### ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

**๓.๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy)** มุ่งเน้นการจ้างงานใหม่ในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ รักษาการจ้างงานภายในประเทศให้อยู่ในภาวะปกติ โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพ รายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า พัฒนาระบบข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งตนเองได้

**๓.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)** พัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาทักษะแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพให้หลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาการเรียนรู้ โดยปรับรูปแบบให้ยืดหยุ่นตอบสนองต่อภาวะวิกฤต เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ สนับสนุนสินค้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยและวางแนวทางการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร

**๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ** ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา

**๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ** พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และสนับสนุนการจ้างงานผู้บริบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ด้านสังคม ส่งเสริมให้มีระบบการออมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ ด้านการศึกษา พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สมวัยทุกด้าน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เกิดระบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนวิชาการประสานการปฏิบัติ หรืออาชีวศึกษาทวิภาคี ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย มีระบบธนาคารหน่วยกิต และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม มีจริยธรรม และค่านิยมที่ดีและพัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลาง และภูมิภาค รวมทั้งระบบการจัดการองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสรรหากำลังคนทักษะสูงเข้าสู่ภาครัฐ ผ่านการให้ทุนการศึกษาและระบบการสรรหาพิเศษ

#### **๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

##### **๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ**

##### **๔.๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy)**

ส่งเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย อย่างบูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการทางภาษีให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงพัฒนากลไกในการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สินของภาคครัวเรือน ให้เป็นระบบ

##### **๔.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน**

**การพัฒนาประเทศ (Human Capital)** ขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการผลักดันให้แรงงาน เข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุด ลดความซ้ำซ้อน และครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความยั่งยืนทางการคลัง

##### **๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชน**

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม และวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมเน้นคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม

##### **๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการบูรณาการ**

การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การบริหารงานสุขภาพของประเทศระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระดับชาติและเขตสุขภาพ **ด้านสังคม** สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงการกำหนดมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน อย่างเป็นธรรม **ด้านการศึกษา** พัฒนาระบบและกลไกการค้นหา ฝึกระวัง และติดตาม เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน นอกกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### ๕.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวนการผลิต โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการอนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ การเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การจัดระบบดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำที่มีความสอดคล้องกับระบบผังเมือง

### ๕.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย บริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด บริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน บริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาตาพุด

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

### ๖.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

#### ๖.๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

(Enabling Factors) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมการดำเนินการปฏิรูปการจดทะเบียนรายได้ของรัฐทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

#### ๖.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและ

พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ เร่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นรัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเร่งสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

#### ๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านกฎหมาย พัฒนากลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือ

การประกอบอาชีพของประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารและการจัดการ Fake News ส่งเสริมการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

**รายการค่าดำเนินการภาครัฐ** ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
วัน/เดือน/ปี : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔  
หัวข้อ: ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
---	---

**ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่**  
พศวีร์ วัชรบุตร  
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔